

Số: /SVHTTDL-VP

Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2019

V/v hướng dẫn tổ chức xét
công nhận sáng kiến

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Thông báo số 769/TB-SKHHCN ngày 05/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Quy định mới trong quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung trong công tác xét công nhận sáng kiến như sau:

1. Kiện toàn Hội đồng sáng kiến:

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước các đơn vị tiến hành kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến tại đơn vị, ban hành quy chế xét công nhận sáng kiến đồng thời gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp theo dõi.

2. Việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến:

Theo Điều 4, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh, việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến và kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến như sau:

Mỗi vụ việc cần đến tiêu chí sáng kiến để giải quyết thì tác giả (đồng tác giả) chỉ được sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến hoặc kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đó một lần.

Trường hợp tác giả đã sử dụng kết quả đó để giải quyết vụ việc liên quan đến sáng kiến nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét nhưng nguyên nhân không phải do sáng kiến thì tác giả có thể tiếp tục dùng kết quả sáng kiến đó để đề nghị trong những lần tiếp theo.

Trường hợp tại thời điểm đề nghị xem xét giải quyết một vụ việc nào cần đến tiêu chí sáng kiến mà sáng kiến đó hiện không còn được áp dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị dừng áp dụng do vi phạm các quy định có liên quan hoặc việc áp dụng sáng kiến đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì sáng kiến này không còn giá trị để tác giả sử dụng giải quyết vụ việc đó.

Tại thời điểm đề nghị giải quyết vụ việc có liên quan đến sáng kiến nào thì sáng kiến đó phải đảm bảo vẫn đang được áp dụng hiệu quả.

Ví dụ 1:

Năm 2017, ông Nguyễn Văn A có 02 sáng kiến cơ sở được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận gồm sáng kiến X và sáng kiến Y. Tổng kết năm 2017 ông Nguyễn Văn A dùng sáng kiến X để xét công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đến năm 2018, ông Nguyễn Văn A không có sáng kiến cơ sở. Tổng kết năm 2018 ông Nguyễn Văn A được quyền dùng sáng kiến Y để xét công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ví dụ 2:

Năm 2017, ông Nguyễn Văn B có 01 sáng kiến cơ sở được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là sáng kiến Z. Tổng kết năm 2017, ông Nguyễn Văn B dùng sáng kiến Z làm cơ sở để xét Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn B không được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 mà nguyên nhân không phải do sáng kiến Z thì ông Nguyễn Văn B được quyền bảo lưu sáng kiến để xét Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho những lần tiếp theo.

3. Quy định chuyển tiếp: Các sáng kiến đã được công nhận theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được tiếp tục thực hiện theo Quy định này.

4. Thời hạn gửi yêu cầu đề nghị sáng kiến về Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Hàng năm các đơn vị có nhu cầu xét công nhận sáng kiến cơ sở và đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh gửi hồ sơ về Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Sở) trước ngày **10/10**. Quá thời gian trên đơn vị nào không gửi hồ sơ xem như không có nhu cầu xét sáng kiến.

Đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai nội dung Công văn này và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xét công nhận sáng kiến hàng năm (*Gửi kèm Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (H).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chung

